



SUPER บั้มรายได้แตะหมื่นล.

- COD โซลาร์ฟาร์มเวียดนาม
- ศึกษาแผนลงทุนเมียนมา

นิวส์ คอนเน็คท์ - SUPER ตั้งเป้ารายได้ปี 64แตะ 10,000 ล้านบาท พร้อมคาดการณ์ผลงานปี 63 ทำสถิติสูงสุดใหม่ หลังเตรียม COD โซลาร์ฟาร์มเวียดนามอีก 550 เมกะวัตต์ เตรียมศึกษาการลงทุน โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เมียนมา

นายจอมทรัพย์ โลจายะ ประธานคณะกรรมการ บริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ SUPER เปิดเผยว่า บริษัทตั้งเป้ารายได้รวมในปี 64 จะขึ้นไปอยู่ในระดับ 10,000 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทจะมีการจ่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (COD) โครงการ โรงไฟฟ้าพลังงานลมที่เวียดนาม จำนวน 4 โครงการ กำลังการผลิตรวม



จอมทรัพย์ โลจายะ

[อ่านต่อหน้า 2 >](#)

กฟผ. ชุ่มลงทุนธุรกิจแฟรนไชส์ เดินหน้าแผนเพิ่มกำลังผลิตไฟฟ้า

นิวส์ คอนเน็คท์ - กฟผ. ชุ่มปั้นแบรนด์ ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เปิดเผยว่า ร้านกาแฟ “คุณสายชล” เร่งศึกษาอีก 1-2 ปี กฟผ. มีแนวคิดต่อยอดขยายธุรกิจแฟรนไชส์ ก่อนขยายปีกธุรกิจแฟรนไชส์ เตรียมเดินหน้า หลังจากเริ่มลงทุนในการเปิดร้านกาแฟแบรนด์ เพิ่มกำลังผลิตไฟฟ้าตามแผน PDP2018 “คุณสายชล” มาตั้งแต่ปี 61

นายวิบูลย์ ฤกษ์ศิระทัย ผู้ว่าการการไฟฟ้า

[อ่านต่อหน้า 2 >](#)



ประกันการส่งออก.... ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) ออกประกันส่งออก EXIM for Small Biz เป็นบริการประกันสำหรับผู้ประกอบการขนาดย่อมที่มีรายได้ไม่เกิน 100 ล้านบาทต่อปีหรือจ้างงานไม่เกิน 50 คน ที่เพิ่งเริ่มต้นส่งออก และไม่เคยใช้บริการประกันการส่งออก เบี้ยประกันเริ่มต้นเพียง 600 บาท อัตราความคุ้มครอง 80% ของมูลค่าความเสียหายที่เกิดขึ้น วงเงินรับประกันสูงสุด 2 ล้านบาท

SC ไร้ออดขยายเติบโต 38% โครงการแนวราบโดดเด่น เปิดฟรีเซลทาวน์โฮมใหม่

นิวส์ คอนเน็คท์ - SC เดินหน้าแผนเปิดตัว โครงการแนวราบ 2 โครงการ มูลค่ารวม 1,860 ล้านบาท หลังความต้องการของตลาดยังสูง ไร้ออดขยายแนวราบ 8 เดือนแรกโตกว่า 38%

นายณัฐกิตติ์ ศิริรัตน์ Head of Marketing บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ SC เปิดเผยว่า บริษัทยังคงเดินหน้าขยายโครงการแนวราบอย่างต่อเนื่อง หลังความต้องการของตลาดยังอยู่ในระดับที่ดี ซึ่งในช่วง 8 เดือนแรกของปี 63 พบว่ายอดขายของโครงการแนวราบยังมีการเติบโตได้มากกว่า 38% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันกับปีก่อน โดยบริษัทเตรียมเปิดจองบ้านและทาวน์โฮมอีก 2 โครงการใหม่ มูลค่ารวม 1,860 ล้านบาท

[อ่านต่อหน้า 2 >](#)





SUPER

421 เมกะวัตต์ ขณะที่ภาพรวมผลประกอบการในปี 63 คาดว่ารายได้จะทำสถิติสูงสุดครั้งใหม่ที่ระดับ 7,000 ล้านบาท ซึ่งจะมีการรับรู้รายได้จากการ COD โรงไฟฟ้าเดิม

นอกจากนี้ ในช่วงครึ่งปีหลังของปี 63 บริษัทเตรียม COD โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศเวียดนาม ขนาดกำลังการผลิตรวม 550 เมกะวัตต์ ซึ่งคาดว่าจะป็นในช่วงปลายเดือน พ.ย.63 เป็นต้นไป และจะรับรู้รายได้เข้ามาบางส่วนในช่วงปลายปี 63 ก่อนจะรับรู้รายได้เข้ามาเต็มปีในปี 64 ซึ่งจะเป็นปัจจัยบวกต่อรายได้ของบริษัท

ขณะที่บริษัทยังมองหาการลงทุนใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในต่างประเทศ เช่น ญี่ปุ่น, ไต้หวัน, อินโดนีเซีย และกัมพูชา รวมทั้งปัจจุบันบริษัทอยู่ระหว่างศึกษาการลงทุนโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่เมียนมา ทั้งนี้ในปี 63 บริษัทตั้งเป้ากำลังการผลิตโรงไฟฟ้าจะอยู่ที่ระดับ 1,200 – 1,300 เมกะวัตต์ (MW) จากปีที่ผ่านมาอยู่ที่ 1,005.32 เมกะวัตต์ แบ่งเป็นในประเทศ 768.60 เมกะวัตต์ และในต่างประเทศ 236.72 เมกะวัตต์ ●

SC

บนทำเลใหม่ที่มีศักยภาพ พร้อมกันครั้งแรก 19-20 ก.ย.นี้

สำหรับโครงการที่เปิดใหม่ 2 โครงการ ได้แก่ “เวิร์ฟ สายไหม-พหลโยธิน” พรีเมียมทาวน์โฮม 2 ชั้น บนพื้นที่กว่า 12 ไร่ จำนวน 125 ยูนิต มูลค่าโครงการ 480 ล้านบาท ซึ่งอยู่บนทำเลศักยภาพใกล้รถไฟฟ้า ทางด่วนฯ และ สนามบินดอนเมือง ด้วยดีไซน์ Modern Loft ที่มี Variety พร้อมตอบโจทย์การอยู่อาศัย โดยเป็นทาวน์โฮมให้เลือกถึง 4 แบบ ที่มีจุดเด่นคือ ทุกแบบมีครัวไทย และ 2 ที่จอดรถ เริ่ม 2.99 ล้านบาท ส่วนอีกโครงการคือ “แกรนด์บางกอก บูเลอวาร์ด บางนา-อ่อนนุช” มูลค่าโครงการ 1,380 ล้านบาท โดยมีทั้งหมด 51 ยูนิตหลัง เริ่ม 25-40 ล้านบาท



วิบูลย์
ฤกษ์ศิระทัย

กฟผ.

ซึ่งปัจจุบันกฟผ.ได้เปิดร้านกาแฟดังกล่าวไปแล้ว 9 สาขาตามเขื่อนที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว โดยคาดว่าจะต้องใช้เวลา 1-2 ปีในการศึกษา รูปแบบธุรกิจที่จะให้มีมาตรฐานเดียวกัน ซึ่งอาจจะร่วมกับพันธมิตรเปิดในสถานบริการน้ำมัน อย่างไรก็ตามร้านกาแฟของกฟผ.จะมุ่งเน้นการช่วยเหลือชุมชนที่ส่งเสริมชุมชนปลูกกาแฟแล้วรวบรวมจำหน่าย นำสินค้ามาวางขายในร้าน การจ้างงานก็จะใช้คนในชุมชนส่วนหนึ่ง โดยเบื้องต้น กฟผ.มีการส่งเสริมการปลูกกาแฟและรับซื้อเมล็ดกาแฟจาก ต.อมก๋อย ชุมชนรอบเขื่อนศรีนครินทร์

สำหรับความคืบหน้าการลงทุนโซลาร์ลอยน้ำ 45 เมกะวัตต์ (MW) ที่เขื่อนสิรินธรคาดว่า

จะมีความล่าช้าออกไปราว 3 เดือนจากกำหนดเดิม เนื่องจากได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด-19 ทำให้ไม่สามารถรับมือแผงโซลาร์เซลล์จากประเทศจีนได้ โดยคาดว่าจะสามารถติดตั้งแล้วเสร็จพร้อมจ่ายไฟฟ้า (COD) ได้ในช่วงต้นปี 64

ขณะที่โครงการโซลาร์ลอยน้ำที่เขื่อนอุบลรัตน์ 24 เมกะวัตต์ก็ต้องเลื่อนเปิดประมูลออกไปเพื่อศึกษาโครงการที่เขื่อนสิรินธร ก่อนถึงจะดำเนินการในโครงการที่เขื่อนอุบลรัตน์ได้ ซึ่งเดิมจะต้องเปิดประมูลปลายปีนี้ ส่วนโครงการโรงไฟฟ้าสุราษฎร์ธานี ชุดที่ 1-2 กำลังการผลิตรวม 1,400 เมกะวัตต์ยังคงเดินหน้าลงทุนตามแผน ซึ่งจะสามารถจ่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ได้ในปี 68 ซึ่งเร็วกว่าแผนพัฒนา กำลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศ (PDP2018) ที่กำหนดไว้ในปี 70 และปี 72 ●



ณัฐฤกษ์
ศิริวัฒน์

ทั้งนี้ จากดีมานด์ความต้องการที่อยู่อาศัยแนวราบที่ยังคงมีอย่างต่อเนื่อง ทำให้ผลตอบรับจากที่เปิดให้ลูกค้าลงทะเบียน (Register) ล่วงหน้าเพื่อเข้าเยี่ยมชมโครงการเวิร์ฟ สายไหม-พหลโยธิน

ปรากฏมียอดตอบรับลงทะเบียนสูงถึง 800 ราย รวมทั้งความสำเร็จของกลยุทธ์การตลาดออนไลน์ของ SC ที่ผ่านมามีให้เห็นใจว่าจะสามารถทำยอดขายทาวน์โฮมใหม่จะทำให้ได้มากกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ ●



วคิน ดำรงสกุลวงษ์

IHL ออเดอร์บูม!

มีเรื่องดีๆ ให้ได้ชื่นใจกันตลอด สำหรับ บมจ.อินเตอร์ไฮด์ หรือ IHL หลังจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 คลี่คลาย ลูกค้านำเข้าจากต่างประเทศกลับมาสั่งซื้อออเดอร์ผลิตหนังรองเท้าแบบรวดเร็ว เปิดไลน์ผลิตแบบเต็มกำลัง ผู้บริหารหนุ่มไฟแรง “วคิน ดำรงสกุลวงษ์” กรรมการและผู้จัดการทั่วไป ฝากบอกว่า เป้าหมายรายได้ธุรกิจฟอกหนังรองเท้าปีนี้ เติบโตกว่าปีที่ผ่านมาได้แน่นอน เพราะยังมีดีลดี ๆ ที่อยู่ระหว่างเจรจาอีกเพียบ



GUNKUL ก้าวสู่ยุครุ่งเรือง

เกาะติดหุ้น บมจ.กันกุลเอ็นจิเนียริง หรือ GUNKUL กันไว้ให้ดี เพราะนาฬิกาที่นี้ เรียกได้ว่า น่าจับตาสุดๆ เนื่องจากมีศักยภาพเต็มร้อยในการรับงานทั้งในและต่างประเทศ ขณะที่ปัจจัยพื้นฐานยังแข็งแกร่งไม่เสื่อมคลาย ผลประกอบการโตชนิดแบบหยุดไม่ได้ สมทบด้วยโครงการใหม่ๆ หลังไหลเข้าต่อเนื่อง... เรียกได้ว่า เข้าสู่ยุครุ่งเรืองสุดๆ



วิษญ์ สุวรรณศรี

UPA ชวนโหวตหนุนเพิ่มทุน

เริ่มมีสัญญาณดี ๆ ให้เห็นจาก บมจ.ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย หรือ UPA โดยเฉพาะดีลการเข้าซื้อโรงไฟฟ้าโซลาร์ฟาร์มในเวียดนาม กำลังผลิต 46.7 เมกะวัตต์ งานนี้ “วิษญ์ สุวรรณศรี” รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝากมาบอกว่า เป็นโครงการที่ดีจะช่วยสนับสนุนให้บริษัทกลับมาฟื้นตัวได้เร็ว และยังสามารถสร้างผลตอบแทนที่น่าประทับใจให้กับผู้ถือหุ้นทุกๆ คน รู้อย่างนี้แล้วอย่าลืมนไปเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น วันที่ 22 ก.ย. นี้ พร้อมช่วยกันยกมือโหวตมติเพิ่มทุนให้ผ่านฉลุยด้วยนะ

ภาพข่าว



กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต ครัว 2 รางวัล
บมจ.กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต โดย คุณแซลลี่ โอฮาร่า ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (คนขวา) และคุณภาควิภา เจริญตรา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายลูกค้า (คนซ้าย) ครัว 2 รางวัลใหญ่ระดับนานาชาติ จาก Global Economics Awards 2020 ในสาขา 1. “Most Customer-Centric Life Insurance Company – Thailand 2020” และ 2. “Best CSR Insurance Company – Thailand 2020”

ไมโครลิสซิ่ง โรดโชว์กรุงเทพฯ

คุณวินิตต์ ปิยะเมธาง (ที่ 2 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไมโครลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) หรือ MICRO พร้อมด้วยทีมผู้บริหารและบริษัทที่ปรึกษาทางการเงิน ร่วมนำเสนอข้อมูลสรุปการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อนักลงทุนกรุงเทพฯ ณ ห้อง Shanghai โรงแรม สวิสไฮเทล รัชดาฯ ตอกย้ำความเชื่อมั่นก่อนเสนอขายหุ้นไอพีโอ 235 ล้านบาท และคาดเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ภายในปีนี้

